

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ  
Số: 209 /SIC

(V/v: Giải trình ý kiến ngoại trừ của  
kiểm toán trong báo cáo soát xét)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2013

**Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Công văn số 246/UBCK-QLQH về việc tăng cường sự minh bạch của các công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành ngày 24/02/2009.

Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà đã gửi Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/6/2013 đã được Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán soát xét. Trong báo cáo này, kiểm toán có ý kiến ngoại trừ về việc “Khấu hao nhanh đối với Bất động sản đầu tư với thời gian 10 năm, nếu thực hiện khấu hao theo thời gian sử dụng tối thiểu 25 năm thì số khấu hao lũy kế hạch toán quá vào kết quả kinh doanh các năm ước tính 3,5 tỷ đồng”.

Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà xin giải trình về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán như sau: Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là đầu tư, kinh doanh khai thác các dịch vụ về nhà; Đầu tư, kinh doanh các công trình thủy điện vừa và nhỏ. Trong những năm 2010, năm 2011 tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị ổn định, có mức doanh thu - lợi nhuận cao nên đơn vị đã đăng ký mức khấu hao nhanh (thời gian 10 năm) của tài sản bất động sản đầu tư với Cục thuế TP Hồ Chí Minh. Với mục đích đơn vị nhanh chóng thu hồi được vốn để tái đầu tư phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của đơn vị. Mặt khác, định kỳ 02 năm một lần (lần kiểm tra gần nhất tháng 10/2012) Cục thuế TP Hồ Chí Minh có thanh kiểm tra quyết toán thuế tại đơn vị và không có ý kiến với phương pháp khấu hao bất động sản của đơn vị.

Vậy Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà xin giải trình với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .

***Trân trọng cảm ơn!***

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu TCKT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Quang Huyền*